

Sử dụng băng vệ sinh không đảm bảo chất lượng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về phụ khoa ở nữ giới ?

Hoàng Yên- Hà nội

Theo các báo cáo mới nhất của tổ chức Y tế Thế giới - WHO, hàng năm trên thế giới có trên 520.000 phụ nữ mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung. Và trong số đó, có trên 50% số người đã bị tử vong vì căn bệnh đáng sợ này.

Điều đáng buồn là hơn 80% chị em phụ nữ không phát hiện ra mình bị mắc bệnh ở thời kỳ đầu vì quá chủ quan, không chữa trị kịp thời và dứt điểm khi mắc phải những bệnh phụ khoa (đây là nguyên nhân chính dẫn tới căn bệnh ung thư tử cung). Điều này cũng do nhiều nguyên nhân (do điều kiện kinh tế khó khăn, môi trường sống của các vùng miền, trình độ hiểu biết và nhận thức)... đã dẫn tới căn bệnh nguy hiểm này ngày càng gia tăng.

Chu kỳ kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của người phụ nữ (kinh là máu, nguyệt là tháng). Trong mỗi chu kỳ hàng tháng, mỗi chị em dùng hết khoảng 15 đến 25 miếng băng vệ sinh. Tính ra, một năm hết 300 miếng, tổng cộng trong khoảng 40 đến 45 năm

Sản phẩm BVS Feleese được phân phối bởi: Công ty TNHH DV - TM & SX Phú Cường.

Văn phòng đại diện:
22 B8 Đám Trấu, P. Bạch Đằng,
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 01222333355.

Email:
myphamphucuong@gmail.com

Website: www.
myphamphucuong.com.vn



Chuyên gia:
BS Lan Phương
- Phó khoa Sinh -
Bệnh viện Hùng
Vương (TP.HCM)

họ sẽ dùng hết 13.500 miếng băng vệ sinh cho cả đời người phụ nữ. Do vậy, có thể thấy băng vệ sinh là người bạn đồng hành không thể thiếu của chị em trong mỗi chu kỳ. Vậy việc lựa chọn người bạn này như thế nào để chị em luôn cảm thấy thoải mái, yên tâm trong những chu kỳ?

Nhận diện băng vệ sinh kém chất lượng

Với những miếng băng vệ sinh có chất lượng kém, người sử dụng khi dùng sẽ có cảm nhận đầu tiên là bề mặt thô ráp gây cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, với một số người da nhạy cảm còn xảy ra hiện tượng dị ứng. Thứ hai là sự trào ngược trở lại khiến bề mặt miếng băng luôn ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Đặc biệt hơn khi dùng sản phẩm chất lượng kém sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, khiến chị em không thoải mái, tự tin trong thời kỳ nhạy cảm, đồng thời sẽ gây ra nhiều nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của người phụ nữ.

Lựa chọn băng vệ sinh

Sự ra đời mang tính đột phá của băng vệ sinh Feleese đem lại sự tự tin, thoải mái cho chị em góp phần bảo vệ sức khỏe trong độ tuổi sinh sản, mang đến cuộc sống chất lượng hơn, cùng có vững chắc trong hạnh phúc gia đình. Có thể nhận diện băng vệ sinh thảo dược Feleese thông qua những đặc tính nổi bật: Có nắp mở hiện đại với đường keo dính chắc chắn có thể mở ra đóng vào nhiều lần giúp không cho vi khuẩn xâm nhập, chống ẩm mốc ngay cả khi bạn bảo quản những gói băng vệ sinh này trong nhà tắm - nơi không khí luôn ẩm ướt do hơi nước tích tụ lại. Trong khi băng vệ sinh thông thường vô bao bì mỏng,

không có đường keo dính, chỉ cần xé mở gói băng vệ sinh là các miếng băng đã bị tiếp xúc với môi trường bên ngoài trong suốt cả quá trình dùng, dễ dàng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Băng giác quan cảm nhận khi dùng băng vệ sinh Feleese có bề mặt rất mềm mịn ở cả miếng băng vệ sinh lưới lụa và cotton đem lại cảm giác thoải mái để chịu kể cả với da nhạy cảm. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt với 8 lớp siêu thấm đặc biệt có lớp màng lan tỏa giúp dịch lỏng được thấm hút và tràn đều ra khắp mặt băng, không bị thấm ngược trở lại bề mặt băng luôn được khô ráo, lớp vải cotton không dẹt, giấy không bụi và các hạt gel cao phân tử có tác dụng như những túi nhỏ giúp thấm hút tối đa. Ở băng vệ sinh thông thường, nguyên liệu sản xuất không được kiểm định kỹ càng, một số nhà sản xuất vô trách nhiệm còn dùng giấy tái chế làm nguyên liệu nên sẽ có hiện tượng thấm ngược trở lại, bề mặt băng bị ướt gây cảm giác khó chịu, dễ dẫn đến các tình trạng ngứa, viêm nhiễm cho người sử dụng.

Với thành phần chính được chiết xuất từ thảo dược (huang thuốc bắc, trà xanh, bạc hà, lô hội...) có tác dụng khử mùi tuyệt đối, chống viêm.

Sản phẩm băng vệ sinh Feleese sử dụng nguyên liệu với chất lượng hàng đầu hiện nay, được kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế và sản xuất trên dây chuyền tự động khép kín, môi trường sản xuất được vô trùng tuyệt đối, vô bao bì mỗi gói băng vệ sinh được tráng bạc diệt khuẩn tăng sự yên tâm cũng như tính năng an toàn và đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Băng vệ sinh Feleese đã qua sử dụng đều tự phân hủy sau một thời gian rất ngắn. Điều này hoàn toàn phù hợp với tính năng thân thiện với môi trường. Với những tính năng trên, chị em hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm băng vệ sinh Feleese bởi sự chất lượng, mang đến cho giới nữ sự thoải mái, yên tâm và sự tự tin trong cuộc sống ●